



ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้

เรื่อง “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้องค์กรของรัฐบาลทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ข้าพเจ้านายเกรียงไกร ใจเย็น ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้ ขอประกาศว่า เทศบาลตำบลท่าไม้ จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าไม้ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

จึงออกประกาศนโยบายของผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลท่าไม้ทุกคน ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าไม้ทุกคน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าไม้ทุกคน จะไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่ผู้มาติดต่อในการปฏิบัติหน้าที่

๓. ไม่กระทำการหรืองดเว้นการกระทำใด เพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีชอบตามกฎหมาย

๔. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้



NO GIFT POLICY

"งดรับ งดให้"

ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าไม้

จะไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด

ในขณะที่/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ



นายเกรียงไกร ใจเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้



เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายเกรียงไกร ใจเย็น นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้ ประชาสัมพันธ์การประกาศ นโยบายเรื่อง “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน เพื่อเป็นการแสดงเจตนาธรรม ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าไม้ จะไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด ในขณะก่อน/หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน



